

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 495/HVCSPT-QLKHHT

V/v: Mời tham dự Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

Tăng trưởng xanh là quá trình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Xác định tăng trưởng xanh là chìa khóa của phát triển bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển xanh, bền vững.

Tuy nhiên, thực tế ở một số quốc gia cho thấy, các nhóm đối tượng yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay các địa phương đặc thù có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi quá trình chuyển dịch xanh. Nguyên nhân là do năng lực cạnh tranh, kỹ năng nghề nghiệp, điều kiện tự nhiên,... của các nhóm này chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình chuyển dịch. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ và đột phá để giải quyết bài toán "không ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình xanh hóa nền kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức **Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023** với chủ đề "**Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam**". Thông tin chi tiết về diễn đàn như sau:

Thời gian: 8h00am – 11h30am, Thứ Năm, ngày 30/11/2023.

Địa điểm: Hội trường lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Chủ trì: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm tạo không gian để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp... cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kiến thức cùng các giải pháp thúc đẩy tăng chuyển dịch xanh, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan trung ương như Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương; Các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)..., một số đại sứ quán tại Hà Nội; các Trường đại học, các Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính mời Ông/Bà hoặc đại diện Quý Cơ quan tham dự và đóng góp ý kiến cho Diễn đàn (*Chương trình dự kiến được gửi kèm theo Giấy mời này*).

Xin vui lòng quét mã QR dưới đây để đăng ký tham dự Diễn đàn trước ngày 26/11/2023. Thông tin liên hệ: Đ/c Phương Thảo, chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác (*email: phuongthao@apd.edu.vn, tel: 0985166111*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.



Giám đốc



PGS. TS. Trần Trọng Nguyên